

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 81 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2017

“แมการเริ่มต้นของเจ้าจะเล็กน้อย แต่กระนั้นบั้นปลายของเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างยิ่งใหญ่”

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้า สำหรับวาระสุดท้ายสำเร็จลุล่วง



เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 1982 ศิษยาภิบาล แจร์ร็อก ลีเปิดคริสตจักรมันมินในการเชื้อ ฟังต่อพระเจ้าของพระเจ้าผู้ตรัสกับท่าน ว่า “จงเปิดคริสตจักรเมื่อดวงอาทิตย์กำลัง แผลงเผา”

ศิษยาภิบาลลี้อุทิศตนให้กับพระเจ้าและ การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวก่อนการเปิด คริสตจักร ท่านถวายการอธิษฐานและการ อุดอาหารจำนวนมากจนไม่อาจนับได้ด้วย ความเชื่อและความรักและท่านได้รับฤทธิ์ อำนาจแมกระทั่งก่อนที่ท่านเปิดคริสตจักร หมายสำคัญและการอัศจรรย์จำนวนมาก เผยให้ปรากฏและสมาชิกอธิษฐานทุกคืน ในคริสตจักรและช่วยเหลือคนขัดสนอย่าง ขยันหมั่นเพียร และหลังจากลี้ปีจำนวน สมาชิกของคริสตจักรทะลุถึงสามพันคน

ในปี 1986 ศิษยาภิบาลลี้ได้รับการ สถาปนาและคริสตจักรได้เริ่มต้นพันธกิจ สื่อมวลชนกรรมการจัดพิมพ์บันทึกคำ พยาน ของท่านชื่อ ลีมีรสชีวิตนี้วันครก่อน ความตาย และ หนังสือพิมพ์มันมิน และ ท่านเป็นผู้นำในการประชุมฟื้นฟูจำนวน มากใน เกาหลีเช่นกัน เมื่อท่านเป็นผู้นำใน

การประชุม “การเสด็จมาของพระวิญญาณ บริสุทธิ์” ที่ศูนย์การอธิษฐานบนภูเขาจวม ในเดือนพฤษภาคมปี 1990 หลายคนได้ รับพระพรผ่านคำเทศนาของท่านและมี ประสบการณ์กับการทำงานที่เต็มไปด้วย ฤทธิ์อำนาจ หลายคนขอรับให้ท่านเปิดค ริสตจักรสาขาในพื้นที่ของเขา

ในเดือนกรกฎาคมปี 1991 มีการก่อตั้ง คณะสหคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ของ พระเยซูคริสต์ในการจัดเตรียมของพระเจ้า และนับจากนั้นคริสตจักรได้บรรลุผลใน การจัดประกาศพระกิตติคุณในประเทศ และการทำพันธกิจโลกด้วยการมีส่วนร่วม ในหลายรายการ เช่น การณรงค์เรื่องพระ วิญญาณบริสุทธิ์โลกปี 1992 การณรงค์ เพื่อการประกาศในวอชิงตันปี 1993 การ สัมมนาผู้นำคริสตจักรและศิษยาภิบาลใน อัฟริกาปี 1994 การณรงค์เรื่องพระวิญญาณ บริสุทธิ์ที่กรุงโซลปี 1994 การณรงค์เพื่อ การประกาศที่เมืองโอดะในญี่ปุ่นปี 1994 การณรงค์เพื่อการทำพันธกิจโลกที่แอล. เอ.ปี 1995 การณรงค์ในงานฉลองครบ รอบความเป็นเอกราช 50 ปีในปี 1995

การณรงค์และการสัมมนาศิษยาภิบาล คริสตจักรเกาหลีในฮาวายปี 1996 การ ณรงค์เพื่อพระพรสำหรับชาวเกาหลีใน อารเจนตินาปี 1996 และการประชุมฟื้นฟู และการสัมมนาศิษยาภิบาลในอาร์เจนตินา ปี 1997

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากปี 2000 เป็นต้นมา ดร.แจร์ร็อก ลีได้รับเชิญให้ไป นำการประกาศใหญ่ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศอูกานดา ญี่ปุ่น ปากีสถาน เคนยา ฟิลิปปินส์ ฮอนดูรัส อินเดีย รัสเซีย เยอรมันนี เปรู สาธารณรัฐประชาธิปไตย คองโก สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และเอส โดเนีย ท่านประกาศถึงพระเจ้าพระผู้สร้าง และพระเยซูคริสต์และทำหมายสำคัญและ การอัศจรรย์มากมาย

ในปี 2007 คริสตจักรเริ่มต้นพันธกิจ อิสราเอล ดร.ลี้เริ่มเผยแพร่พระกิตติคุณ แห่งความบริสุทธิ์ด้วยการสำแดงการ ทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจทั่ว ประเทศ ในเดือนกันยายนปี 2009 ท่านนำ การประกาศใหญ่ร่วมกันของคริสตจักร อิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม

นอกจากนั้น คริสตจักรดำเนินพันธกิจ ต่อไปอย่างแท้จริงอาจังในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น จี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.org) ช่องรายการโทรทัศน์ที่ครอบคลุม 170 ประเทศ หนังสือของดร.ลี้ใน 61 ภาษา เครือข่ายหมอบริสเตียนทั่วโลกที่ยื่นยื่นถึง กรณีต่างๆ ของการบำบัดรักษาของพระเจ้า บนพื้นฐานของข้อมูลทางการแพทย์ และ สถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมิน

เวลานี้คริสตจักรแห่งนี้กลายเป็นคริสต จักรขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งมีคริสตจักร สาขาและคริสตจักรพันธมิตร 11,000 แห่ง ทั่วโลก พันธกิจต้องขยายออกไปเพื่อให้ การจัดเตรียมสำหรับวาระสุดท้ายสำเร็จ ลุล่วงซึ่งเป็นการนำผู้คนจากทุกชนชาติทั่ว โลกมาถึงความรอดด้วยฤทธิ์อำนาจแห่ง การสร้างขึ้นใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2017 คริสตจักร หลงครบรอบ 35 ปีของการเปิดคริสตจักร โดยจัดให้มีการแสดงเพื่อการเฉลิมฉลอง ในระหว่างงานมัสการรอบคัววันอาทิตย์ และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงนำมัน มินตลอด 35 ปีที่ผ่านมา

การจัดเตรียมแห่งการถูกโยยตีของพระเยซู และการหลังพระโลหิตของพระองค์



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเขียนของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24)

พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกในสภาพของเนื้อหนังและทรงรับเอาความทุกข์ยากทุกรูปแบบบนโลก ในที่สุดพระองค์ทรงเปิดหนทางสำหรับความรอดของมนุษย์ด้วยการสำแดงความรักของพระองค์บนกางเขน วันนี้อย่าให้เราละทิ้งการเตรียมแห่งการถูกโยยตีของพระเยซูและการหลังพระโลหิตของพระองค์

1. พระเยซูทรงถูกเขียนและหลังพระโลหิตของพระองค์

ก่อนการถูกตรึง พระเยซูถูกเขียนทั่วพระกายของพระองค์ รอยแผลของพระองค์หว่านหว่านมากจนสามารถมองเห็นกระดูกของพระองค์ไหลออกมาได้ผิวหนัง

เมื่อทหารในกองทัพโรมที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีควงเครื่องโยยตีที่เรียกว่า “เส” ลงไป และพันรอบพระกายของพระเยซูหนึ่งรอบครึ่งและดึงเนื้อของพระองค์ ที่ปลายเสมีหินโลหะลักษณะเหมือนเม็ดแหลมคมซึ่งแทงเนื้อของพระองค์และเมื่อทหารกระชากเสกลับ โลหะแหลมคมจะเสียด้านเนื้อติดโลหะเหล่านี้ออกมาด้วย

เหตุใดพระเยซูจึงต้องตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ทรมานและหลังพระโลหิตของพระองค์ด้วยรอยเขียนแบบนั้น ท่อนหลังของ อิสยาห์ 53:5 กล่าวว่า “...ที่ตอกฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” พระเยซูทรงถูกเขียนและพระองค์ทรงหลังพระโลหิตของพระองค์ เพื่อจะประทานการรักษาโรคต่างๆ ของเรา

พระเยซูคริสต์กับคนอัมพาตในมัทธิว 9:2 ว่า “ลูกเอ๋ย จงขึ้นใจติดบาปของเจ้าได้รับการยกแล้ว” เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงแก้ปัญหารื่องความบาปก่อนที่จะรักษาคนอัมพาต ในยอห์น 5:14 พระเยซูคริสต์กับคน

ที่ป่วยมานานเช่นกันว่า “ดูเถิด เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า” สิ่งนี้เตือนให้เราระลึกว่าแม่เราจากกลับใจและได้รับ การยกโทษความบาปจากพระเจ้า ถ้าเรากลับไปสู่วิถีชีวิตที่ผิดบาป เราอาจป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าเดิม

เพราะรากเหง้าของโรคภัยคือความบาปและการไถ่โรคภัยต้องอาศัยการมีโลหิตหลังออกมา (ฮีบรู 9:22) พระเยซูจึง ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจาก โรคภัยทุกชนิดด้วยการถูกเขียนและการหลังพระโลหิตของพระองค์

2. เราควรเชื่อว่าพระเยซูทรงถูกเขียนเพื่อเราและพูดว่าเราเชื่อในรอยเขียนนั้น

1 เปโตร 2:24 กล่าวว่า “...ด้วยรอยเขียนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” ดังนั้นทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นจากโรคภัยต่างๆ ของเราด้วยการถูกเขียนและหลังพระโลหิตของพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องถูกทรมานด้วยความป่วยไข้หรือ โรคภัยไข้เจ็บใดๆ อีกต่อไป (มัทธิว 8:17)

บางคนพูดว่า “บางครั้งผมทำบาปเพราะผมอ่อนแอ เป็นการยากสำหรับมนุษย์ที่จะดำเนินชีวิตให้ครบถ้วนตามพระคำของ พระเจ้า” แต่จงสังเกตว่าสุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” เมื่อท่านพูดว่า “ผมเป็นคนเข้มแข็งและเต็มคนด้วยพระวิญญาณโดยพระคุณของพระเจ้า” ไม่ว่าในสภาพหรือสถานการณ์ใดก็ตาม ท่านก็จะได้รับพระคุณและพระกำลังของพระเจ้าตามคำพูดแห่งความเชื่อของท่าน ท่านสามารถเอาชนะความเชื่อขลาดใจโดยง่ายและเปลี่ยนแปลง “สิ่งที่เป็นไปได้” ให้เป็น “สิ่งที่เป็นไปได้”

ในการรับเอาคำอธิษฐานเพื่อการรักษาโรค แทนที่จะพูดว่า “ผมเชื่อว่าผมจะได้รับ การรักษาด้วยคำอธิษฐาน” ถ้าท่านพูดว่า “ผมเชื่อว่าผมได้รับการรักษาให้หายแล้ว โดยอย่างไร ในเมื่อผมยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ ผมจะไม่พูดโกหกหรือ” ถ้าคุณมีความรู้เรื่องความเชื่อฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้อง เขาจะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้โดยง่าย

เหมือนที่ฮีบรู 11:1 บอกเราว่า “บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นหลักฐานมั่นคงใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้น มีจริง” ความเชื่อไม่ใช่เป็นการกล่าวยอมรับบางสิ่งหลังจากที่เห็นสิ่งนั้นด้วยตาเท่านั้น แต่เป็นความประจักษ์แจ้งและความเชื่อมั่นเรื่องสิ่งที่ยังมองไม่เห็นที่ท่านหวังไว้ด้วยความเชื่อ การพูดด้วยริมฝีปากว่า “ผมเชื่อ” เมื่อท่านไม่เชื่อจากจิตใจจะไม่ทำให้สิ่งที่ท่านหวังไว้วันกลายมาเป็นจริง สิ่งที่ยังไว้จะกลายเป็นจริง ได้ก็ต่อเมื่อท่านพูดด้วยความเชื่อซึ่งทำให้ท่านสามารถเชื่อเท่านั้น

ถ้าท่านเชื่อจากจิตใจและกล่าวยอมรับด้วยริมฝีปากว่า “ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โรคภัยและความอ่อนแอต่างๆ ได้ออกไปจากร่างกายของผมแล้ว” องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะกระทำการของพระองค์ตามความเชื่อของท่าน ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อหรือพูดแบบนี้ โรคภัยจะไม่ออกไปจากตัวท่านเพราะท่านยังคิดว่า “ผมยังอยู่ในความเจ็บปวด ผมยังไม่ได้รับการรักษาให้หาย” ถ้าปราศจากความเชื่อท่านก็จะถูกละไว้ในความเจ็บปวดและความทุกข์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากความคิดในแง่ลบเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้า

3. บางคนพูดว่า “ผมเชื่อ” แต่ยังไม่สามารถรับการรักษาให้หาย

ถ้าคุณยังทนทุกข์จากความป่วยไข้ต่อไป แม้เขาพูดว่าเขาเชื่อ พระเยซูทรงถูกเขียนและ โดยรอยเขียนนั้นพระองค์ทรงไถ่ เขาให้พ้น

จากโรคภัยต่างๆ ของเขา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิต โดยความชอบธรรมของพระเจ้า

อพยพ 15:26 กล่าวว่า “ถ้าเจ้าฟังหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขมก้มเขม่น และกระทำสิ่งที่ถูกตองในสายพระเนตรของพระองค์ เมื่อบูฟฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้วโรคต่างๆซึ่งเรานั้นบาดให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้าให้หาย”

ในแง่วิญญาณจิต “อียิปต์” ในข้อนี้หมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู่และ “ภัยพิบัติทั้งหลาย” ที่ลงมาเหนืออียิปต์หมายถึง โรคภัยทุก ชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าเรารักษาและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้โรคภัยชนิดใดเหล่านี้เลย แม้เราจะล้มป่วย แต่เมื่อเรากลับใจและหันกลับจากวิถีของเรา พระเจ้าจะทรงรักษาเรา

ฉะนั้น ท่านต้องเป็นคนชอบธรรม ไม่ใช่สายดาของ ท่านเอง แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ความชอบธรรมของมนุษย์แตกต่างกันออกไปจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะสภาพแวดล้อมและค่านิยมของการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนเห็น ได้ยิน และเรียนรู้เมื่อเขาเติบโตขึ้นแตกต่างกัน คนหนึ่งอาจเห็นว่าพฤติกรรมของเรา “ชอบธรรม” แต่อีกคนหนึ่งอาจรู้สึกว่ามัน “อธรรม”

สิ่งต่างๆ จะชอบธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น “ชอบธรรม” และบรรทัดฐานเดียวคือพระคำของ พระเจ้าซึ่งเป็นความจริง ยกตัวอย่าง เมื่อลูกของชาวองไฮกลับมบ้านหลังจากถูกชกตอย พ่อแม่จะไม่พอใจและพยายามจะพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กอีกคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความชอบธรรมของพระเจ้าบอกเราว่า “ใครก็ตามที่ตามเกมบางหนึ่งของท่าน จงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาเช่นกัน” “จงแสวงหาความสงบสุข” และ “จงรักเมตตาซึ่งศัตรูของท่าน” ท่านอาจรู้สึกว่าการทำตามความชอบธรรมของพระเจ้าทำให้ท่านพบกับความสูญเสีย แต่ในบั้นปลายพระเจ้าจะทรงรับรองท่านและทรง ยกท่านขึ้น

บางคนอาจสงสัยว่า “ผมจะรักษาพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าได้อย่างไร” แต่การรักษาและการดำเนินชีวิต โดยพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ยาก ถ้าท่านเชื่อและดำเนินชีวิตท่านด้วยการเตือนตนเองอยู่เสมอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงช่วยผมอยู่เสมอและเพราะพระเจ้าประทานพระคุณและกำลังแก่ผม ผมจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยง่าย” จากนั้นสิ่งนี้จะ ง่ายขึ้น ถ้าท่านรักพระเจ้าและดาของท่านจดจ่อไปที่สร้างราชกิจและรางวัลในสวรรค์ การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่ สิ่งที่ยากเลย

ถ้าท่านกำลังคิดว่า “ผมมีความบาปหลายอย่างที่ต้อกำจัดทิ้งและผมคงใช้เวลายาวนานมากที่จะกำจัดความบาปทั้งหมดทิ้งไป” จงพยายามเขียนรายชื่อของบาปเหล่านั้นที่ท่านกำจัดทิ้งได้ยากที่สุดลงไป สิ่งนี้เป็นเหมือนการถอนรากที่ใหญ่ที่สุด ขึ้นมาจากดิน เมื่อรากที่ใหญ่ที่สุดถูกถอนทิ้งไป รากที่เหลือก็จะถูกถอนทิ้งได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เมื่อคุณออกมาจากความมืดและเริ่มเดินอยู่ในความสว่าง กำแพงแห่งความบาปที่ขวางกั้นทางของเขากับพระเจ้าจะถูกทำลาย ความเชื่อที่ทำให้ เขาสามารถเชื่อจะลงมาเหนือเขาและเขาจะสามารถมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้า

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงถูกเขียนและทรงหลังพระโลหิตของพระองค์ พระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นจากโรคภัยและความป่วยไข้ทั้งสิ้นของเรา เนื่องจากท่านได้รับพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐแล้ว ผมหวังว่าท่านจะได้รับ การรักษาให้หายจาก โรคภัยทุกชนิดของท่านและรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างพากเพียร

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำบัดรักษา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไถ่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาเชื่อเรื่องความเชื่อของคนท่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่ท่านมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ให้ผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวนี้ได้”

“ผมภูมิใจที่ได้เป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งในคริสตจักรที่พระเจ้าทรงรัก”

ผมเกิดเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวในเขตจางซอน จังหวัดจอนนาม ผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนบ้านใหม่ที่คริสตจักร ในปี 1969 ผมขอย้ายมาที่กรุงโซลพร้อมด้วยความฝัน แต่ไม่เหมือนกับที่ผมวางแผนเอาไว้ ชีวิตของผมกลับจมปลักอยู่กับภาระ คิ้มเหลา และความเพ็ดเลินฝ่ายโลก

ผมได้อ่านในภายหลังว่าคุณแม่ของผมอธิษฐานเผื่อผมทุกเช้าด้วยน้ำตา ในปี 1978 เธอโนมนาวให้ผมพอย้ายมาอยู่กรุงโซลในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันนั้นผมคิดเหลาแล้ว ผมลืมเหลาทุกคืนและกลับบ้านตอนเที่ยงคืน แม่ของผมจะ อธิษฐานว่า “ซาแต่พระเจ้าโปรดช่วยเขาให้พ้นจากนรกด้วยเถิด”

ในเดือนพฤษภาคมปี 1980 ผมเข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟูด้วยการขอร้องของคุณแม่ ที่นั่นผมได้รับการยกโทษความบาปโดยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมอดอาหารห้าวันเพื่อจะหยุดคิ้มเหลา และหยุดสูบบุหรี่ ผมเริ่มรับการสร้างขึ้นมาใหม่

ในเดือนกันยายนปี 1982 ผมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรมันมินเมื่อการเปิดคริสตจักรเพิ่งผ่านไปสองเดือน ผมรู้สึกขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับพระคุณของพระเจ้า ดังนั้นผมจึงอธิษฐานด้วยใจปรารถนาที่จะเป็นศิษยาภิบาลและนำดวงวิญญาณมาถึงความรอด

ในเดือนพฤษภาคมปี 1984 ผมเขเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรม ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อ็อก ลีให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณแก่นักศึกษาพระคริสตธรรมหลายคนซึ่งรวมถึงผมด้วยและท่านได้จัดหาคำภาวนาและคำที่อยู่ที่กินให้พวกเรา นั่นเป็นการแสดงความเชื่อของท่านในการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าที่บอกให้ท่านทำพันธกิจโลกให้สำเร็จลุล่วงแก่กระทั้งในระยะเริ่มแรกของพันธกิจคริสตจักรของท่าน จนกระทั่งบัดนี้ท่านได้เดินด้วยความเชื่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดมา

หลังจากผมเรียนจบจากโรงเรียนพระคริสตธรรม ผมรับตำแหน่งศิษยาภิบาลที่ปรึกษาของนักเรียนวิฯ ผู้จัดการศูนย์การ อธิษฐานมันมิน และศิษยาภิบาลคริสตจักรเขต ตอนนั้นผมกำลังรับใช้สมาชิกของเราในตำแหน่งศิษยาภิบาลดูแลเขตใหญ่ที่ 3 ผมเรียนรู้ว่าความรัก พระพร และการรับประกันชนิดใดที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ศิษยาภิบาลที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงผ่านทางศิษยาภิบาลอวูโสผู้มีเส้นทางที่ถูกตองและแสดงแบบอย่างให้เห็นในการกระทำของท่านตลอดเวลา ในการทำ ตามคำสอนของท่าน ผมพยายามจะอุทิศตนให้กับความรอดของดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน

ศิษยาภิบาลอวูโสแสวงหาสร้างราศีของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวและมีความรักอย่างเปี่ยมล้นให้กับดวงวิญญาณ ท่านไว้ วางใจพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในทุกสถานการณ์และแสดงความไว้วางใจของท่านด้วยการกระทำ ท่านสำแดงฤทธิ์อำนาจ อย่างอัศจรรย์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนมอยู่และพระคัมภีร์มีชีวิต และท่านไม่เคยละทิ้งแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่นอกกรอบแห่งความรอดและรักกันเหล่านั้นและนำมาสู่หนทางแห่งความรอด ผมหยุดซาบซึ้งใจกับความดีและความรักของท่าน ไม่ได้เลย

แม้กระทั่งจากช่วงเวลาที่คริสตจักรเปิดตัว คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลก็มีลักษณะเหมือนคริสตจักรในยุคแรกที่บันทึกไว้ในกิจการบทที่ 2 คนหนุ่มสาว นักเรียนนักศึกษา และเด็กรวมทั้งสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ต่างก็อธิษฐานด้วยหัวใจ โคลงอยู่อยู่ในห้องอธิษฐาน นอกจากนั้น หมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส เมื่อผู้คนกลับใจจากบาปของตนและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเขาก็ได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายทุกชนิดของเขาและได้รับคำตอบต่อปัญหาทุกรูปแบบของเขา

ข่าวดีนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและผู้คนเดินทางมายังคริสตจักรซึ่งทำให้คนที่เชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น บางคนดู เหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาให้หายเพราะเขาป่วยอย่างหนักมากและเขาเข้าใจความตายมาก แต่เขาก็ได้รับการรักษา ให้หาย บางคนกลายเป็นศิษยาภิบาลและคนงานของคริสตจักรและรับใช้คริสตจักรมาจนถึงเวลานี้ อัศจรรย์มาก

พระเจ้าทรงกระทำการผ่านทุกๆ กิจกรรมของคริสตจักรด้วยการจัดเตรียมให้มีสภาพอากาศที่ดีเลิศ ยกตัวอย่าง ในเดือนกรกฎาคมปี 1987 มีการจัดค่ายภาคฤดูร้อนของนักเรียนวิฯ ขึ้นที่หาดทรายเงินและหาดทรายทองทางด้านเหนือของ นัมฮังกัม ในเวลานั้น พายุฝนอย่างหนักพัดกระหน่ำพื้นที่หลายแห่งของประเทศ นักเรียนกางเต็นท์ของเขาห่างจากริมฝั่ง แม่น้ำเพียงหนึ่งเมตรเนื่องจากเขื่อนหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงปล่อยน้ำออกมา จึงดูเหมือนว่าน้ำกำลังจะล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส น้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นและระดับของน้ำลดลงด้วยซ้ำไป

ผมเห็นการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นผ่านทางศิษยาภิบาลอวูโสในช่วง 35 ปีที่ท่านมาด้วยตาของตนเอง ดังนั้น ผมจึงเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ ตอนที่ท่านตองการให้ศิษยาภิบาลทุกคนได้รับฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจากพระเจ้าและได้รับความรักจากผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท่านยังจัดเตรียมพระคำแห่งชีวิตให้กับเราด้วยเช่นกัน เราเป็นศิษยาภิบาลที่ได้รับพระพรอย่างแท้จริง

ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่สิ้นแต่พระเจ้าผู้ทรงนำผมมายังคริสตจักรที่ล้ำค่าแห่งนี้ ผมหวังว่าผมจะบรรลุดีการ มีจิตใจฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว กลายเป็นเมล็ดข้าวที่ขอมตาย และถูกใจเพื่อทำให้พันธกิจโลกสำเร็จลุล่วงซึ่ง เป็นหนทางที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคริสตจักรแห่งนี้



ศิษยาภิบาลสุนกวอน กู ศิษยาภิบาลที่ดูแลเขตใหญ่ที่ 3 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล



การประชุมฟื้นฟูของ ดร.แจร์อ็อก ลีในคริสตจักรของซาน จิด



ดร.แจร์อ็อก ลีนำการประชุมฟื้นฟูในคริสตจักรของซาน จิดซึ่งตั้งอยู่ในแฮแจมยอน เขตมวอน จังหวัดจอนนาม บ้านเกิดของท่านหลังจากท่านเรียนจบจาก

โรงเรียนพระคริสตธรรม นับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1983 ท่านเทศนาเกี่ยวกับความรอด การอัศจรรย์ การเป็นขึ้นมา การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า และสวรรค์เป็นเวลาห้าวัน หลังจากเทศนา ท่านอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นและการกลับใจ การรักษาโรค และพระพรอย่างอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้น

ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในการประชุมเดินหรือนอนไม่ได้เนื่องจากอาการปวดอย่างรุนแรงในกระดูกของเธอในช่วงสิบปีที่ผ่านมา หลังจากรับเอาคำอธิษฐานของท่านเธอเริ่มเดินได้และกระโดด มัคานึกาอาวูโส ชุนจา บยอน (คริสตจักรเขต 29) พูดว่า “ฉันอาศัยอยู่ในเขตไซนาน จังหวัดจอนนาม เพื่อนบ้านของฉัน

บอกฉันว่าภรรยาของหลานชายฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคหลังจากเธอรับเอาคำอธิษฐานและเดินได้ เธอพยายามที่จะรับการรักษาดูแลวิธีการต่างๆ เธอไปโรงพยาบาลที่ชื่อเซียงในกรุงโซล แต่ไม่มีวิธีการใดได้ผล เมื่อเราไปที่ไหนเราต้องแบกเธอไว้บนหลังของฉัน นี่คือการอัศจรรย์ที่ฉันซึ่งไม่สามารถเดินได้มาเป็นเวลามากกว่าสิบปีกลับเดินได้โดยคำอธิษฐาน”

ถ้าบอกเล่าเรื่องกรณีการรักษาโรคแพะสะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วพื้นที่และในอันถัดมาสมาชิกของคริสตจักร 23 แห่งเข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟู ห้องนมัสการแน่นขนัดไปด้วยผู้คนจนเขาตองนั่งติดกับ

ธรรมาสันและสนามหญ้าด้านหน้าคริสตจักรที่เต็มไปด้วยผู้คน ในบรรดาคนเหล่านั้นมีผู้ป่วยโรคเรื้อนคนหนึ่ง เขาเห็นใบปลิวเกี่ยวกับการประชุมและเข้าร่วมการประชุมอย่างลับๆ และได้รับการรักษาให้หาย หลังจากนั้นเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและกรณีของเขาเป็นที่รู้จักโดยคนทั่วไป หญิงชราที่หลังโกงแกลีสองขาปรานนิบิตคร.ลือยงตอนรับขับสูดช่วยการนำน้ำดื่ม น้ำหวานแบบเกาหลีมาในทุกการประชุมและในวันสุดท้ายหลังที่โกงของเธอก็ยึดตรง นอกจากนี้ หลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของตนและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยการเต้นรำและความชื่นชมยินดี



“พันธกิจของผมขยายตัวออกไปผ่านทางดร.แจร์อ็อก ลี”

ศิษยาภิบาลยูริ โคโนวาลอฟ คริสตจักรสกายดอร์ ประเทศยูเครน



ในปี 1992 ลูกชายวัยสองขวบของผมกำลังจะเสียชีวิตหลังจากได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างรอนรนและลูกชายของผมกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างอัศจรรย์

ด้วยจิตใจที่จดจ่อต่อพระคุณของพระเจ้า ผมจึงถวายตัวเป็นศิษยาภิบาลและเปิดคริสตจักรในบ้านของผม เมื่อคริสตจักรมีประสบการณ์กับการฟื้นฟู คริสตจักรสาขาหลายแห่งได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ผมทำงานหนักเป็นเวลาสิบห้าปีในฐานะ บิชอปชาวยูเครนคนหนึ่งในรัสเซียและสมาคมสหคริสตจักรยูเครน แต่สมาคมนั้นแตกแยกกันในเวลาต่อมา ด้วยความทุกข์ใจอย่างมากผมรู้สึกกังวลถึงอนาคตของพันธกิจของผม ผมเริ่มอธิษฐานเพื่อแสวงหาผู้นำฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง

ในเดือนกันยายนปี 2009 ศิษยาภิบาลแห่ง “คริสตศัฟฟอรัม” (สมาคมศิษยาภิบาลอิสราเอล) เชิญผมไปร่วมในการประกาศใหญ่ร่วมกันในอิสราเอลของดร.แจร์อ็อก ลี ผมพบกับดร.ลีที่นั่นและรับเอาคำอธิษฐานของท่าน ในช่วงการประกาศคำเทศนาของท่าน ผมได้พบกับชีวิตและผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเขา ผมได้รับพระพรในการประชุมครั้งนั้นอย่างมาก หลังจากนั้น ผมฟังคำเทศนาของดร.ลีและเริ่มมีความหวังสำหรับพันธกิจมันมิน ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ศจ.ดร.ซุจิน ลีเดินทางเยี่ยมอิสราเอลและนำการสัมมนาศิษยาภิบาลอิสราเอลเมื่อฟังคำเทศนาของเธอ ผมเริ่มมีความแน่ใจในพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

ในเดือนพฤษภาคมปี 2017 ในที่สุด ผมเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซินทรัลด้วยความปรารถนาอย่างมาก การทำงานและความรักและพระคุณของพระเจ้าที่เปี่ยมล้นอยู่ในคริสตจักรเป็นสิ่งที่ประทับใจผมมาก สมาชิกรักพระเจ้าอย่างจริงใจและอธิษฐานทุกคืนในห้องนมัสการ ผมประหลาดใจมาก คนเหล่านี้อธิษฐานด้วยหัวใจซึ่งทำให้ผมประทับใจที่สุด ยิ่งกว่า นั้น ผมได้พบกับดร.ลีในระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับท่าน ท่านเต็มไปด้วยความรัก ดังนั้น ผมจึงสามารถสัมผัสกับหัวใจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางและความรักอย่างรอนรนที่ท่านมีต่อดวงวิญญาณ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของผม

ในเดือนมิถุนายนปี 2017 ผมเชิญศจ.ซุจิน ลีมายังคริสตจักร “สะกายดอร์” ของผมและจัดการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยผาเซ็ดหนา (กิจการ 19:11-12) เมื่อเธออธิษฐานเพื่อผู้ป่วยด้วยผาเซ็ดหนาที่ ดร.แจร์อ็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ ผู้คนโยนไมเท้าและไม่คำของตนทิ้ง เริ่มมีสายตาดีขึ้น และได้รับการรักษาให้หายจากโรคหัวใจ กระดูกสันหลังเรียว โรคไตเรื้อรัง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ตอนนี้สมาชิกคริสตจักรของผมและตัวผมมีความสุขกับการมีชีวิตในความเชื่อร่วมกันด้วยความหวังสำหรับนครเชรูซาเล็มใหม่ ฮาเลลูยา!

ผมมีความสุขมากเพราะผมได้พบกับผู้นำฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงและผมได้เข้าร่วมกับพันธกิจที่พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ชี้แนะ ผมขอบคุณดร.แจร์อ็อก ลี (พ่อฝ่ายวิญญาณของผม) ผู้ให้การชี้แนะผมด้วยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ พันธกิจใหม่ของผมเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถนำดวงวิญญาณจำนวนมากมาสู่ความรอดในฐานะศิษยาภิบาลที่แท้จริงเคียงคู่ไปกับคริสตจักรมันมินเซินทรัล

“ฉันสามารถสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตที่ได้รับคืนมาใหม่ของฉัน”

ผู้นำการสรรเสริญ โรส ฮาน

รองประธานคณะกรรมการพันธกิจศิลปะของคริสตจักรมันมินเซินทรัล

ในเดือนตุลาคมปี 1985 ฉันสมัครเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรมันมินเซินทรัล แม้เมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นเด็กฉันก็ชอบร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฉันเคยเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง “ไวท์สโตน” “สวีเดน” และ “นาซารีธ” เมื่อฉันเรียนอยู่ที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยฉันเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง “ฮาเลลูยา” (ตอนนี้คือ “เซฟเวนตีวอชส์”) และเริ่มพันธกิจของฉันในฐานะนักร้องเพลงสรรเสริญ

จากปี 2000 เป็นต้นมาฉันได้เข้าร่วมกับพันธกิจของศิษยาภิบาล อาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี ในการประกาศใหญ่ในต่างประเทศของท่านในฐานะนักร้องเพลงสรรเสริญ ท่านประกาศเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญและสำแดงให้ผู้คนเห็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยการสำแดงฤทธิ์อำนาจแก่กระทั่่งในประเทศที่มีการคุกคามของภัยก่อการร้าย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประกาศใหญ่ร่วมกันในปี 2000 รัฐบาลประจำรัฐยกเลิกการอนุญาตการจัดประกาศ ใหญ่ ทันใดนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจของฉันได้นำแฟ้มกันมาวางล้อมรอบสถานที่จัดงานและประตูเหล็กถูกปิดไว้แน่น ทหารพร้อมอาวุธครบมือยืนเฝ้าประตูเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาล อาวุโสกล่าวว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นในเที่ยงวันนั้น เราที่เป็นทีม

นมัสการต่างก็สรรเสริญพระเจ้าอย่างรอนรนด้วยความเชื่อพร้อมกับศิษยาภิบาลและผู้คนที่ยืนอยู่ในสถานที่จัดงานนั้น

หลังจากระยะเวลาหนึ่ง การทำงานอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าได้เกิดขึ้น ประตูเหล็กถูกเปิดออกและการสัมมนาศิษยาภิบาลเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้ผู้คนจำนวนมากไม่ถอยหลังไหลมาเข้าร่วมการประกาศใหญ่และการทำงานอย่างอัศจรรย์และเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจปรากฏขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันจะไม่ลืมวันสิบล่วงเวลานั้นเลย

ในขณะที่เดียวกัน ในเดือนมีนาคมปี 2004 ฉันทราบว่าฉันรู้สึกเซื่องซึมอยู่บ่อยและมีอาการไอแห้งหมอวิญจึงได้พบว่ามีวัณโรคใหญ่ หมอพูดว่า “อาการสาหัสเกินไป คุณอยู่ช่วงที่วิกฤตมาก แม้คุณจะมีชีวิตรอดแต่ปอดของคุณแข็งและคุณจะไม่สามารถร้องเพลงได้อีก” หลังจากนั้นฉันมีจำนวนมากปรากฏอยู่ในปอดของฉันเหมือนรังผึ้งและฉันอยู่ในสภาพที่เข้าใกล้ความตาย แต่ด้วยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาล อาวุโส ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคของสมบุรณ์ ฮาเลลูยา

ฉันรูววันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้า ฉันยังสามารถหายใจอยู่ หลังจากนั้น ฉันได้รับพระพรเพื่อวิญญาณจิตของฉันจะจำเริญขึ้นและเริ่มต้นพันธกิจของฉันในฐานะผู้นำการสรรเสริญอย่างแท้จริงอย่างจริงจังมากขึ้น

จากปี 2007 เป็นต้นมาฉันมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงสร้างบางสิ่งให้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าในพันธกิจที่อิสราเอลของดร.ลี ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ในอิสราเอลไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด แต่ศิษยาภิบาล อาวุโส ประกาศอย่างกล้าหาญว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราและสำแดงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการประกาศใหญ่ร่วมกันในอิสราเอลปี 2009 พระนามของพระเยซูได้รับการประกาศให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

นี่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ได้รับชีวิตใหม่และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าบนเวทีของการทำพันธกิจโลกของมันมิน ฉันจะประกาศถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยชีวิตของฉันกับดวงวิญญาณจำนวนมากผ่านพันธกิจแห่งการสรรเสริญที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ



หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. www.manminthailand.com
2. วิดีโอ ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมันมินเซินทราย
- เข้าไปที่ www.manminthailand.com --> คลิกที่ รูป YouTube
3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720
4. เว็บไซต์ คริสตจักรมันมิน กรุงโซล เกาหลีใต้
www.manmin.org --> English --> Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)
5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาล อาวุโส เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

จาก คริสตจักรมันมินเซินทราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซินทรัลเซินทราย

121/474 บ้านคู่มือใหม่ ต.บ้านคู่มือเมือง

จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณณัฐกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: manmincr@gmail.com

Thai